

3

4 **คนชัยภูมิกับ “การจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”**

5 สมัชชาสุขภาพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณา วาระแห่งชาติ เรื่อง ขยะล้นเมือง การจัดการขยะ
6 จังหวัดชัยภูมิ กังวล ต่อการมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบสุขภาพ การท่องเที่ยว สังคม
7 และเศรษฐกิจของประชาชน ชุมชน และสังคม ในจังหวัดชัยภูมิ ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีกลัวว่าปัญหาจะทวีความ
8 รุนแรงเพิ่มขึ้น

9 ตระหนักว่า ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ควรมีวิธีการลดปริมาณขยะลงตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ การลดขยะระดับ
10ครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน ควรมีการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ควรมีการ
11รณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้าน ร้านค้า ชุมชน ตลาดนัด โรงงาน เกิดความรู้ ความตระหนัก ถึง
12ผลกระทบของขยะที่เกิดขึ้น ถ้าหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนสามารถลดปัญหาขยะล้นเมือง
13ได้

14 รับทราบฯ ทางราชการโดยคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ประกาศวาระขยะแห่งชาติ เพื่อจัดการปัญหาขยะที่
15เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่การกำจัดขยะเก่า การจัดการขยะใหม่และขยะอุตสาหกรรมอันตรายจากโรงงาน มี
16มาตรการการกำจัดขยะที่เหมาะสม รวมถึงการนำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานต่างๆ จังหวัดชัยภูมิ มีปัญหาขยะเก่า
17และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ส่วนมากจะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในการเก็บ
18กำจัด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆในการดำเนินงาน เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
19สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ และท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานชัดเจนในการจัดการขยะ
20ในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ

21 ชื่นชมว่า เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการจัดการขยะแบบ
22บูรณาการ ขอชื่นชม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
23ท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียน
24สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด และแขวง
25การทางจังหวัดชัยภูมิ ได้ บริจาคถังรองรับขยะ ที่ทำจากถังยางมะตอย จำนวน ๑๐๐ ถัง ให้กับจังหวัดชัยภูมิ ในปี
26 ๒๕๕๘

27 ชื่นชม เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่างนโยบายการจัดการขยะ ตามนโยบาย วาระขยะแห่งชาติ เช่น
28สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริม
29การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
30จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
31โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

จึงมีมติดังต่อไปนี้

๑. ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประกาศนโยบายการจัดการขยะ และสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑-๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๑ จัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ภารกิจและหน้าที่ โดยกำหนดเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ ในการจัดการขยะและขยะอันตรายในระดับจังหวัดและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงพื้นที่และบริบททางภูมิศาสตร์ เช่นพื้นที่ป่าไม้ ต้นน้ำ และให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถประเมินผลได้

๑.๒ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดการขยะ โดยมี ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน ในการดำเนินงานในจังหวัดและพื้นที่

๑.๓ สร้างกลไกและ ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนในการรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป็นศูนย์กำจัดขยะรวม (Cluster) ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ

๑.๔ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกิดความตระหนักในการลด คัดแยกประเภทขยะ เลิกทิ้งขยะแบบขาดความรับผิดชอบ มากำจัดขยะแบบถูกต้อง ถูกวิธีการ โดยเริ่มกำจัดขยะที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางของขยะ

๑.๕ รมรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน ทราบแนวทาง มาตรการ และข้อบังคับต่างๆ ในการจัดการขยะ จังหวัดชัยภูมิ

๑.๖ จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมระดับระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒. ให้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล มีการกำหนดมาตรการ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและทันเหตุการณ์ในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ มีการทำแผนปฏิบัติงานให้ประชาชนทุกคนมีความรู้เรื่องขยะ การแยกขยะ การกำจัดและการใช้หลัก 3Rs (Reduce ลดการใช้, Reuse ใช้ซ้ำ, Recycle แปรรูปมาใช้ใหม่)

๓. ให้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล กำจัดขยะตกค้างสะสม ขยะใหม่ และขยะของเสียอันตราย โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการปรับปรุงเตาเผาขยะให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้องค์กรบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ควรเพิ่มบุคลากรด้านดูแลระบบขยะให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เช่น พนักงานเก็บขยะ พนักงานทำความสะอาด

62 สะอาด พนักงานขนขยะ ตลอดจนมีการจัดการขนขยะที่ทันสมัยให้มีจำนวนเพียงพอต่อสถานการณ์ขยะใน
63 ปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

64 ๔. ให้ สถาบันการศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สถาบันทางการศึกษาทุกระดับ มีการศึกษา
65 วิจัยทดลองและรณรงค์การจัดการขยะ การกำจัดขยะที่เหมาะสมกับชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

66 ๕. ให้ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ให้โรงงานต่างๆ ได้ตระหนักใน
67 การกำจัดขยะ ขยะของเสียอันตราย และมีมาตรการ แผนงานที่ชัดเจน ในการกำจัดขยะของเสียจากโรงงานอย่าง
68 ถูกต้องและมีมาตรฐาน

69 ๖. ให้ จังหวัดชัยภูมิ มีการรณรงค์การนำขยะมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารขยะ
70 ชุมชนปลอดขยะ พลังงาน แก๊ส ปุ๋ยหมัก ใช้ในชุมชน โครงการสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ การใช้
71 ถูผ้าแทนถุงพลาสติก ลด ละ เลิก การใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

72 ๗. ให้ภาคประชาชน ภาคชุมชน และสังคม โดยผู้นำชุมชน กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือแกนนำชุมชน
73 ต่างๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้

74 ๗.๑ ดำเนินการ ลดปริมาณขยะ แยกประเภทขยะ ก่อนนำมาทิ้งในถังขยะ

75 ๗.๒ ดำเนินการตามหลัก 3Rs (Reduce ลดการใช้, Reuse ใช้ซ้ำ, Recycle แปรรูปมาใช้ใหม่) มี
76 การนำขยะมาสร้างรายได้ เช่น ตั้งธนาคารขยะ กองบุญขยะ การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตก๊าซหุงต้มจากขยะ
77 การแปรรูปขยะ เช่นทำกระเป๋ า ตระกร้า ของเล่น เป็นต้น

78 ๗.๓ มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนหมู่บ้าน และมีการเสนอแนวทางการกำจัดขยะให้ถูกต้อง ภายใต้การ
79 ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ย
80 หมักชีวภาพ จากขยะ

81 ๗.๔ ชุมชนรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เกิดชุมชนปลอดขยะ ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการขยะ มีบ้าน
82 ต้นแบบ ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบ มีการสร้างจิตอาสาอาสาสมัครใน
83 พื้นที่ในการจัดการขยะระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม เช่น วัด โรงเรียน มัสยิด โบสถ์ หรืออื่นๆที่เหมาะสมตามบริบท
84 ของชุมชน

85 ๗.๕ การรณรงค์นำขยะมาผลิตพลังงานทดแทน ที่เหมาะสมกับชุมชน เช่น เชื้อเพลิงอัดแท่ง

86 ๗.๗ ชุมชนหรือร้านรับซื้อขยะ มีการกำหนดราคาซื้อขยะ อย่างชัดเจน

87 ๗.๘ ดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากการจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

88 ๗.๙ ผู้นำชุมชน เป็นแกนนำหลักในการกำหนดมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะ

89 ๗.๙ จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
90 อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

91

- 92 ๘. ให้สมาชิกสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ รายงานความก้าวหน้า ประเด็นการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
- 93 ต่อการประชุมสมาชิกสุขภาพจังหวัดชัยภูมิต่อไป และส่งเสริมให้มีเวทีนำเสนอการจัดการขยะอย่างมี
- 94 ส่วนร่วม ในระดับจังหวัดต่อไป
- 95
- 96